



ประกาศหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

ที่ 6 /2564

เรื่อง ผลการพิจารณาเบื้องต้นข้อเสนอโครงการวิจัย
แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปี 2564 “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา”
ภายใต้โปรแกรมที่ 15 เมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ

ตามที่ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2564 แผนงานริเริ่มสำคัญ “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” ภายใต้โปรแกรมที่ 15 เมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 โดยสถาบัน/หน่วยงานภาครัฐ/หน่วยงานภาคเอกชน/นักวิจัย/นักวิชาการอิสระที่สนใจสามารถยื่นผ่านระบบ NRIIS เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนการวิจัย และกำหนดปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 โดย บพท. ได้รับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้กรอบการวิจัยดังกล่าว ทั้งหมด 82 โครงการ นั้น

หน่วย บพท. ได้จัดการประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยในระดับเบื้องต้นโดยคณะกรรมการมีเกณฑ์การพิจารณาตามเป้าหมายและตัวชี้วัดในแผนงานของ หน่วย บพท. และเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยในประกาศทุน ดังนี้ 1) หน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัยรับรองข้อเสนอโครงการที่ส่งเข้ามา 2) โครงการวิจัยที่เสนอขอเป็นชุดโครงการวิจัย มีกรอบการวิจัยที่ตรงกับโจทย์การวิจัยทั้ง 2 ข้อ 3) กระบวนการทำงานกับโรงเรียนในพื้นที่เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่หรือจังหวัด และเสนอแนวทางการขยายผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 และ 4) พื้นที่ดำเนินการอยู่ในพื้นที่ทำงานของสถาบัน หรือมีความร่วมมือกับสถาบัน/หน่วยงานวิชาการในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม โดยรายชื่อข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการกลั่นกรองเบื้องต้นตามเอกสารแนบท้าย

ทั้งนี้ หน่วย บพท. จะประสานหัวหน้าชุดโครงการวิจัยเพื่อเชิญเข้าร่วมเวทีนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อนำเสนอรายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัยและรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีคุณภาพและสมบูรณ์ให้ตรงเป้าหมายและตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ ในวันที่พุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ในการนี้ หน่วย บพท. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการสนับสนุนทุนวิจัยแก่โครงการวิจัยที่หัวหน้าโครงการเข้าร่วมเวทีนำเสนอเท่านั้น

อนึ่งข้อเสนอโครงการวิจัยที่ไม่ผ่านการกลั่นกรอง หน่วย บพท. จะชี้แจงเหตุผลผ่านเว็บไซต์ระบบ NRIIS ที่ <https://www.nriis.in.th> ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

(ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา)

ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุน
ด้านการพัฒนาระดับพื้นที่

ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น
แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปี 2564 “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา”
ภายใต้โปรแกรมที่ 15 เมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ

ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	นักวิจัย
1	2986056	การพัฒนาต้นแบบพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดยการสร้างกลไกการบูรณาทางนโยบายการศึกษา เพื่อสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้บนฐานชุมชนให้กับเด็กด้อยโอกาสและผู้ยากจนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย	นายรองฤทธิ์ ไกรกิจราษฎร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2	3007033	ติดตามโมเดล: การพัฒนานวัตกรรมและยกระดับนิเวศการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในพื้นที่พัฒนาวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี	ผศ.ดร. มูฮำหมัดสกรี มั่นยูนู มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
3	3007163	การสร้างนวัตกรรมการปฏิบัติการเสมือนจริงแบบ 3 มิติ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์และทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียนจังหวัดสุรินทร์ ในยุคการระบาดของโรคโคโรนาไวรัส 2019	ผศ.ดร.ชูจิต สาระภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
4	3078468	การพัฒนาไกลความร่วมมือในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยนวัตกรรมการบริหารและนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ของจังหวัดปัตตานี	รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5	3080127	การพัฒนานวัตกรรมจัดการศึกษาและการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ HALO Model เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของเด็ก เยาวชน และคนในบริบทพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี	ผศ.สพ.ญ.ดร. สุรรัตน์ บุตรพรหม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
6	3080361	พัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจากแม่ฮ่องสอน	นางสุนันทา สุภาวสิทธิ์ สมาคมสถาบันปัญญาวิถึ
7	3100629	ระบบสนับสนุนสังคมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทักษะจำเป็นพื้นฐานสำหรับผู้เรียนนอกระบบในพื้นที่ชายขอบ จังหวัดเชียงใหม่	ผศ.ศราวุธ พงษ์สิทธิ์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
8	3100827	สานพลังเครือข่ายการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือของนักเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดยะลา	ผศ.ดร.เกสรี ถัดเลีย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
9	3101166	การพัฒนาระบบนิเวศทางการเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อส่งเสริมทักษะแห่งอนาคตสำหรับเยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รศ.ดร.จรรณี ซามาตย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10	3101274	การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ทางดิจิทัลเพื่อยกระดับการเรียนรู้ คุณภาพการศึกษาของเด็ก เยาวชน และคนในพื้นที่จังหวัดสงขลา	ดร.ทรงนคร การานา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
11	3111901	การเพิ่มสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีของนักเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษาโดยใช้นวัตกรรมการเรียนรู้สะเต็มสำหรับผู้ประกอบการและ	ผศ.ดร.จรรยา ดาสา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	นักวิจัย
		รูปแบบกลไกความร่วมมือในการจัดการศึกษาระดับจังหวัดในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยองโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	
12	3121917	การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาแบบองค์รวมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ผศ.ดร. จิรศักดิ์ แซ่โค้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
13	3133834	การพัฒนาระบบอาสาสมัครการศึกษาหมู่บ้าน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างโอกาสการประกอบอาชีพ และลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ชายขอบ : กรณีศึกษา อำเภोजอมบึง-สวนผึ้ง-บ้านคา จังหวัดราชบุรี	นายศุเรนทร์ ฐปนางกูร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
14	3133838	กลไกและเครือข่าย ในการพัฒนาชุมชนพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้สถานการณ์ชีวิตวิถีใหม่	นางสาวกรรณิการ์ นารี สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สงวนลิขสิทธิ์